



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เชิญตัวแทนสตรีที่เป็นผู้นำองค์กรเสนอแนวคิดการสร้างบทบาทผู้หญิงในขบวนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสร้างความเสมอภาคในการทำงานระหว่างหญิงชาย เดินหน้าสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในการบริหารงานและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก่อตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” พร้อมเผยปัจจุบันมีผู้หญิงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 4.3 ล้านคน และมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์ 12,000 คน

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในขบวนการสหกรณ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวัน 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมทรอปิคานา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า การประชุมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจัดมาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เริ่มจากการศึกษาเพื่อนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหญิงชายที่เป็นข้าราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ การสร้างผู้นำเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในหน่วยงานและการขยายผลความเสมอภาคไปสู่ขบวนการสหกรณ์ โดยเริ่มที่ 17 จังหวัดในภาคเหนือ และการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำสหกรณ์ที่เป็นผู้หญิงจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงให้มีโอกาสในการเข้าในบริหารงานและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันพบว่าสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้หญิง 4.3 ล้านคน และสมาชิกที่เป็นผู้ชายจำนวน 6.2 ล้านคน และมีผู้หญิงได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์จำนวน 12,000 คน โดยเฉพาะในภาคชนบทผู้หญิงจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสหกรณ์ 32% จากจำนวนกรรมการสหกรณ์ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถในการทำงานมากขึ้นกว่าสมัยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งผู้หญิงได้มีโอกาสทำงานทั้งในฝ่ายจัดการ คือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ จนถึงฝ่ายบริหาร เริ่มจากการเป็นกรรมการสหกรณ์จนถึงได้รับความไว้วางใจสมาชิกเลือกตั้งให้เป็นประธานสหกรณ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรภาคสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยจะบ่มเพาะความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำของสหกรณ์ ซึ่งผู้หญิงที่จะเข้ามาบริหารงานสหกรณ์จะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อให้คนมองเห็นและยอมรับถึงภาวะผู้นำ รวมถึงการมีจิตอาสาและมีแนวคิดที่จะนำวิธีการสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติและเผยแพร่สู่สมาชิกได้ ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีผู้หญิงเข้ามามีส่วนในการบริหารงานพบว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเข้าถึงปัญหาของสมาชิกที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่และเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงชุมชน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิงของขบวนการสหกรณ์ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก่อตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ด้วย